

## BÁO CÁO

### **Kết quả thu thập, đánh giá tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 198-KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022;

Căn cứ Công văn số 228/PLĐTĐBXH ngày 31/10/2022 của Phòng LD – TB và XH huyện về việc thu thập, đánh giá tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022;

Ban Thường vụ Huyện Đoàn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

#### **1. Tiêu chí số 11: Hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em:**

- 11/11 Hội đồng Đội xã, thị trấn và Hội đồng Đội huyện phân công cán bộ nắm bắt tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; định kỳ báo cáo tình hình trẻ em với Đoàn cấp trên và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn.

- Tổ chức tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em định kỳ hàng quý, gửi văn bản tới các cơ quan có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Thành lập các câu lạc bộ quyền trẻ em, đội tuyên truyền măng non trong các Liên đội nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em.

- Cử nhân nhân sự tham gia các đoàn giám sát liên ngành về việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương.

- Được sự chỉ đạo của Ủy ban Huyện Đồng Phú, Huyện đoàn Đồng Phú đã triển khai “Lễ Khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em và Chiến dịch những giọt máu hồng huyện Đồng Phú năm 2022” đồng thời phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “ Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em”, thu hút 1.028 thiếu nhi tham gia. Tại Diễn đàn trẻ em, một trong những kỹ năng được các các nhà trường đặc biệt chú trọng là Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích đặc biệt là điện giật, sét đánh cho các bạn học sinh địa bàn. Diễn đàn tạo điều kiện cho thiếu nhi được trực tiếp phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm của mình xoay quanh các vấn đề: phòng, chống bạo hành, xâm hại trẻ em; chăm sóc sức khỏe trẻ em; tăng cường các lớp dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ cho trẻ em; những sân chơi giải trí lành

manh, phù hợp với trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường... Thông qua diễn đàn, trẻ em được thực hiện quyền tham gia, chia sẻ ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Từ đó nâng cao nhận thức cho trẻ em về kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động của trẻ em tham gia vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng cho mọi trẻ em.

## **2. Tiêu chí số 12, mục 2: Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá, thể dục, thể thao dành cho trẻ em:**

BTV Huyện đoàn đã quan tâm, chỉ đạo Hội đồng Đội huyện tích cực, chủ động triển khai các công trình, phần việc chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, phù hợp với thiếu nhi. Một số kết quả đạt được tiêu biểu:

Hiện nay, toàn huyện có 17 liên Đội với 8.889 đội viên, 3.175 thiếu niên, 3.886 nhi đồng. Hội đồng Đội huyện chỉ đạo các Liên đội tăng cường củng cố, phát triển các đội nhóm nòng cốt như: Đội nghi thức, nghi lễ Đội, Sao đỏ, tuyên truyền măng non, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền pháp luật, nhóm học tập tại các Liên đội bằng các hình thức tổ chức Hội thi, Hội diễn... Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Đồng Phú thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Ngày 08/01/2022, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Đồng Phú phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục Vườn Tâm Hòn tổ chức Lớp kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy Đội, phụ trách Sao Nhi đồng theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 200 đội viên tham gia. Lớp học rộn ràng, sôi nổi với hình thức trao đổi, giảng dạy “Chơi mà học, học mà chơi” các nội dung liên quan đến kỹ năng tư duy logic, làm việc nhóm, các kỹ năng đội cần thiết, cách học tập hiệu quả nhưng không áp lực, mệt mỏi...;

- Phối hợp tốt với Phòng GD&ĐT chỉ đạo học sinh Đồng Phú đã tích cực tham gia Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 với chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” thu hút gần 1000 bài viết, sau phân loại, chọn lọc đã gửi dự thi 609 bài viết với chất lượng cao, đảm bảo nội dung và chứa đựng đầy đủ cảm xúc, tình cảm, mong muốn của học sinh;

- Tổ chức “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Tiết chào cờ thân thiện” năm học tại nhiều Liên đội với những hình thức đa dạng, phong phú như: , thi dân vũ, múa hát sân trường của Trường Tiểu học Tân Tiến, Tân Lập, Trường TH-THCS Thuận Lợi; thi trò chơi dân gian như kéo co, chơi ô quan của Trường Tiểu học Tân Phú, giáo dục kỹ năng sống, sống để yêu thương tại Trường Tiểu học Tân Lập, Cuộc thi hát quốc ca, đội ca, múa dân vũ; một ngày làm chiến sĩ của các em học sinh Trường TH-THCS Tân Hưng, Mỗi tuần một tấm gương sáng, một câu chuyện

đẹp, một quyển sách hay tại Trường TH-THCS Thuận Lợi, THCS-THPT Đồng Tiến; Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THCS Tân Phú...thiết thực, ý nghĩa và mang lại hiệu quả cao. Một hoạt động ý nghĩa, thiết thực vừa khuyến khích các em học sinh tư duy, sáng tạo, đoàn kết, vừa giáo dục các em đức tính biết yêu thương, chia sẻ, giúp bạn, cùng bạn vượt khó!

- Phong trào thiếu nhi “*Đọc và làm theo báo Đội*” đã không còn là một hình thức tổ chức theo đợt mà trở thành một nhiệm vụ quan trọng và thành nếp sinh hoạt tốt thúc đẩy thói quen đọc sách cho đội viên, thiếu nhi. 17/17 Liên đội đều chú trọng xây dựng các tủ sách đa dạng, màu sắc, bổ ích, lôi cuốn các em học sinh yêu thích việc đọc sách. Ngoài ra, các hoạt động của Hội đồng Đội huyện luôn có mục tặng sách, truyện để các em thiếu nhi các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các em học sinh nghèo có được cơ hội đọc sách, như: Tặng 200 đầu sách trong Chương trình Bữa tiệc cho em“ tại xã Tân Lợi; 300 sách truyện cho các em học sinh trường TH-THCS Tân Phước trong chương trình“Ngày của chúng em“...

-Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, ngày 16/01/2022, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Đồng Phú chỉ đạo và đồng hành với 17 Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức hành trình về với địa chỉ đỏ tại Bảo Tàng tỉnh Bình Phước, thu hút gần 50 đội viên và các thầy cô giáo tham gia! Hoạt động đã tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm thực tế, tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu rõ về lịch sử của ông cha ta, về truyền thống, nét văn hoá của tỉnh Bình Phước anh hùng với rất nhiều di sản, chứng tích và hình ảnh sống động, thực tế với phần thuyết minh, hướng dẫn của các anh chị công tác tại Bảo tàng tỉnh. Đáng lưu ý, các em học sinh được trực tiếp thưởng thức đàn đá và chính tay mình trải nghiệm đánh đàn, làm bài thu hoạch tìm hiểu về đàn đá! Cuối hoạt động, các em được nghe tuyên truyền về Luật Trẻ em, trả lời câu hỏi và nhận được nhiều phần quà xinh xắn, ý nghĩa từ Ban Tổ chức.

-Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho gần 150 đội viên, 17 Tổng phụ trách Đội! Tại đây, Câu Lạc bộ Tư vấn, hỗ trợ trẻ em huyện Đồng Phú đã họp định kỳ, trao đổi, báo cáo tình hình nổi bật trong đội viên và bàn bạc, thống nhất những cách làm, những biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

- Tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" điểm cấp huyện tại Liên đội THCS Tân Phú, thu hút 340 học sinh tham gia. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường để các em học sinh được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống, giáo dục các em

những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, tuyên truyền phòng chống tình trạng bạo lực học đường để góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện.

-Tổ chức Chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một quyển sách hay” điểm cấp huyện tại Liên đội THCS-THPT Đồng Tiến, thu hút hơn 300 học sinh tham gia. Tại hoạt động này, tổ chức cho các em học sinh kể chuyện về Bác Hồ, tự rút ra những bài học ý nghĩa, thiết thực cho chính mình! Đồng thời, thi ghép chữ, thuyết trình về các khẩu hiệu, tiêu chí của chuyên đề! Chương trình cũng đã có buổi giao lưu, trò chuyện với em Triệu Thị Yến Vy - học sinh Trường THCS-THPT Đồng Tiến \_ 1 trong 5 đại biểu xuất sắc đại diện cho thiếu nhi tỉnh Bình Phước đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2020. Đây là tấm gương sáng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục những khó khăn để học tốt, rèn luyện chăm, xứng đáng để các bạn học tập, noi theo! Từ đó, đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “*Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay*”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...

- Với địa điểm hồ bơi đặt tại Trường Tiểu học Tân Phú (điểm 3), Hội đồng Đội huyện phối hợp với đơn vị dạy bơi tư nhân để tổ chức lớp dạy bơi cho học sinh trên địa bàn huyện có nhu cầu. Các lớp bơi được diễn ra trong ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Đặc biệt, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm, giảm 20% học phí để các em thực hiện được đam mê của mình

Tổ chức sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học, năm học 2021-2022. Theo đó, đã trao thưởng 4 Cuộc thi cấp huyện với hơn 30 giải, tổng trị giá gần 15 triệu đồng nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM các cấp; tọa đàm tri ân và tuyên dương học sinh có người thân tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19; Câu lạc bộ Tư vấn, hỗ trợ trẻ em huyện họp định kỳ; Triển khai phong trào đọc và làm theo báo Đội.

Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn “ cấp huyện tại Liên đội TH- THCS Tân Hoà với nhiều nội dung thu hút, lôi cuốn: Ôn lại truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức thi vẽ tranh “ Hình ảnh Đoàn trong em”, chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và Đại hội Đoàn các cấp, tặng 25 phần quà, trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Huyện đoàn - Phòng GD và ĐT huyện Đồng Phú tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo sân chơi cho các bạn đội viên huyện Đoàn Đồng Phú đã tổ chức cuộc thi ảnh “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN ĐỒNG PHÚ” với nhiều giải thưởng hấp dẫn, các

em học sinh cũng được trao 8 suất học bổng, tổng trị giá 24.000.000đ, từ nguồn kinh phí do Tỉnh đoàn kết nối, vận động.

Tổ chức chương trình mùa hè yêu thương tại ấp Nam Đô, Tân Phước gồm gần 100 phần quà cho thiếu nhi, 23 phần quà cho hộ gia đình khó khăn, đi thăm trực tiếp 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, tổ chức nhiều gian hàng trò chơi dân gian, gian hàng bánh kẹo, ẩm thực. Tổng giá trị gần 70.000.000đ.

Phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Cụm thi đua số 5 và Đoàn cơ sở Ngân hàng Vietcombank Bình Phước xây dựng và bàn giao Công trình thanh niên chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Công trình thanh niên có tổng kinh phí 160 triệu, bao gồm: 10 máy tập thể dục, kinh phí 140 triệu; Lắp đặt thùng rác tái chế từ lốp xe, kinh phí 5 triệu; Trồng 300 cây xanh, kinh phí 15 triệu. Nhân dịp này Ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh là con công nhân thuộc Công ty cao su Đồng Phú.

- Tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn đội trường học, năm học 2022-2023 triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội CLB tư vấn, hỗ trợ trẻ em huyện họp định kỳ quý III năm 2022 tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào nghìn việc tốt.

Tổ chức tuyên dương 4 đơn vị dẫn đầu các khối thi đua, Trung ương đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể 2 cá nhân, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân và tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn, đội trường học năm học 2021-2022. Đặc biệt, Ban tổ chức đã tuyên dương 24 đội viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghìn việc tốt năm học 2021-2022.

BTV Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo Nhà Thiếu nhi huyện Đồng Phú thường xuyên tổ chức các nội dung cần thiết như: Ngày hội “Rèn luyện kỹ năng sống và tập huấn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước và các Lớp kỹ năng khác cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia. Đầu năm 2022, Nhà Thiếu nhi huyện Đồng Phú mở 04 lớp tập huấn kỹ năng sống tại 04 cụm thi đua trong toàn huyện, đặc biệt ưu tiên và hướng đến thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi DTTS, có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho thanh thiếu nhi vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Khối trường học triển khai có hiệu quả công trình thanh niên cùng bạn vượt khó với hình thức: cứ 200 học sinh hỗ trợ 01 bạn khó khăn. Kết quả: các cơ sở Đoàn, Đội trường học trong toàn huyện đã quyên góp, hỗ trợ được 75 em học sinh khó khăn. Nhân dịp mừng Đảng – mừng Xuân, các Liên đội trong toàn huyện đã quyên góp,

phát động phong trào tiết kiệm, nuôi heo đất giúp bạn nghèo ăn Tết được 360 triệu hỗ trợ cho hơn 1.300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp tổ chức chương trình “Thiếu nhi Bình Phước- Chung tay thực hiện Luật trẻ em” tại Nhà Thiếu nhi huyện Đồng Phú. Tại chương trình, trao tặng 15 suất học bổng Vừ A Dính trị giá 15 triệu đồng, trao tặng 40 phần quà gồm vở trắng và nhu yếu phẩm, mỗi phần quà 300 nghìn đồng cho các em học sinh vượt khó học tốt; trao tặng công trình măng non khu vui chơi thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng; 10 phần quà cho các gia đình thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện.

Phối hợp tổ chức Hành trình Về nguồn theo chân Bác tại 3 tỉnh Đồng Tháp - Tiền Giang - Bến Tre với nhiều hoạt động ý nghĩa, với đại diện 17/17 Liên đội, Đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia và tặng 10 suất học bổng và quà cho 10 học sinh khó khăn vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Cao Lãnh

Phối hợp tổ chức Hãng phim trẻ TP. HCM, Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước, Hội đồng Đội huyện Đồng Phú tổ chức chương trình "Điện ảnh trong mắt trẻ thơ" tại 11 Liên đội trên địa bàn huyện Đồng Phú, thu hút hơn 10.000 thiếu nhi, học sinh tham gia đã trao tặng bằng tượng trưng 10.000 hộp sữa cho thiếu nhi Đồng Phú, 1.000 quyển tập trắng. Tại điểm Trường Tiểu học Tân Phú, Dịch vụ Chăm sóc Bảo Long đã hỗ trợ cho Em Nguyễn Thành Trung lớp 3A5 có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha 01 xe đạp để có phương tiện đi học và hỗ trợ tiền ăn bán trú 8 tháng với số tiền 4.616.000 đồng.

Trao tặng dụng cụ thể thao, khu vui chơi thiếu nhi tại Nhà văn hóa ấp 5 xã Tân Hưng với tổng trị giá 20 triệu đồng; Trao tặng 1 máy lọc nước tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú-THCS Đồng Phú với tổng trị giá 15 triệu đồng

Tổ chức chương trình trung thu cấp huyện tại xã Tân Phước cho các em thiếu nhi trao 31 phần quà cho trẻ em yếu thế, mỗi phần 200 ngàn đồng tiền mặt; Đoàn thanh niên Công ty cao su Bình Phước trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng và tặng 2.000 phần quà, bao gồm bánh, kẹo, sữa...cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng tham gia chương trình với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Huyện Đoàn Đồng Phú - Nhà thiếu nhi huyện Đồng Phú tổ chức chương trình "TRUNG THU BÊN EM" cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện đã trao 2.000 phần quà, bao gồm bánh, kẹo, lồng đèn... cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng tham gia chương trình với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Phối hợp với Trung tâm Anh Ngữ Hoàn Mỹ mở lớp dạy tại trụ sở. Tại Hoạt động “Vui hội Trung thu” huyện Đoàn Đồng Phú mời giáo viên Trung tâm Anh

Ngữ, giáo viên người nước ngoài về giao lưu nâng cao năng lực, giao tiếp, hội nhập quốc tế.

Tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi thu hút trên 1.000 thanh thiếu nhi tham gia: tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp các cấp, tham gia Ngày chạy Olympic, tổ chức giải bóng chuyền nữ nhân ngày 08/3...

Thường xuyên tổ chức lồng ghép vào các buổi tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, CLB về các hoạt động giao lưu, hỏi đáp, thực hành theo nhóm nhằm giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính, tâm lý, kỹ năng sống, phòng, chống đuối nước, phát triển các kỹ năng xã hội như giao tiếp, ứng xử... cho thanh thiếu nhi.

Duy trì hoạt động của các CLB, đội nhóm sinh hoạt theo sở thích như CLB Karatedo, CLB Vovinam, CLB võ cổ truyền, CLB kỹ năng, CLB Tiếng Anh, CLB nhảy hiện đại...

Phối hợp tổ chức giải bóng đá U11, U13 hè huyện Đồng Phú năm 2022 với sự tham gia của 11 xã thị trấn.

- Tổ chức hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ“ Hội diễn có 11 đội thuộc các xã, thị trấn với gần 300 thiếu nhi trong toàn huyện tham gia. Mỗi đơn vị tham gia các nội dung: đơn, song, tam, tốp ca - hợp ca, múa - hát múa.

Trên đây là Báo cáo kết quả thu thập, đánh giá tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Đồng Phú.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng LĐTB-XH;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ**



**Trần Phạm Thị Phương Thảo**